

เรือใบภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้าครั้งที่ 29 ปิดฉากสมศักดิ์ศรี เทิดพระเกียรติในหลวง 88 พรรษา เชิญชวน นักกีฬาเรือใบทั่วโลกเตรียมฉลองครบรอบ 30 ปี อย่างยิ่งใหญ่ 3-10 ธันวาคม 2559



ภูเก็ต - การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้า ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 ปิดฉากลงอย่างสมศักดิ์ศรีรายการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติสูงสุดแห่งเอเชีย โดยการแข่งขันในปีนี้ได้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเรือใบทั้งในภูมิภาคและจากทวีปต่างๆ จากนานาประเทศรวมกว่า 1,500 คน ถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตและประเทศไทยในฐานะเวทีการแข่งขันกีฬาเรือใบระดับโลก ตลอดจนการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก

เควิน วิทคราฟท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานแข่งขันภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้า ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 กล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้า ครั้งที่ 29 เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติสูงสุดของเอเชียอีกครั้ง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา การแข่งขันในปีนี้มีเรือใบประเภทคิลโบ้ทและมัลติฮัลล์รวม 90 ลำ แบ่งการแข่งขันเป็น 13 รุ่น และเรือใบเล็ก 78 ลำ ร่วมการแข่งขันรายการ อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส 2015 ทำให้มียอดรวมเรือใบทั้งหมดในปีนี้นับมากถึง 168 ลำ รวมนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500 คน จากกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ รัสเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน ผมขอขอบคุณองค์กรพันธมิตร ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดการแข่งขันในปีนี้เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง”

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้า ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพพรีกัตต้า ภายใต้สโมสรรเรือใบราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือและจังหวัดภูเก็ต การแข่งขันเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เควินกล่าวว่ “ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า คือหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาวงการกีฬาทางน้ำของประเทศไทย ซึ่งเห็นได้จากการที่การแข่งขันเรือใบระดับโลกหลายรายการเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดคือรายการ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ออฟดีมิสต์ คลาส ซึ่งเตรียมจัดแข่งขันที่สโมสรเรือใบราชวรุณในพ้ทยาในเดือนกรกฎาคมปีหน้า นอกจากนี้ ในปี 2559 เราจะฉลองครบรอบการจัดแข่งเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้าครบรอบ 30 ปี ในนามของคณะกรรมการฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ซึ่งจะอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 3- 10 ธันวาคม 2559”

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 29 มีผู้ให้การสนับสนุนได้แก่ กะตะกรุ๊ป รีสอร์ทประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักการจัดงาน ร่วมด้วยองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ไวน์มอร์ดแคลร์โดยสยามไวเนอรี่, และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สพันธมิตรสื่อมวลชนของงาน ได้แก่ Phuket Gazette, PGTV, Prestige, SailWorld.com, Yachtstyle, Sea Yachting, Phuket Magazine, Image Asia, The Guide Phuket, RL Magazine, Phuket Marine Guide และ Art & Culture

สำหรับผลการแข่งขันประเภทศิลปะใบและมัลติฮัลล์ซึ่งมีทีมเรือจากหลายประเทศทั่วโลกร่วมลงแข่งขัน เรือไทยสามารถสร้างชื่อเสียงคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานถึง 4 รุ่น จาก 13 รุ่น ได้แก่ เรือไพน์ แปะซิฟิค โดยกัปตันอิทธิชัย ยิงศิริ ในรุ่นพรีเมียร์ เรือราชนาวิไทย 1 โดยพันจ่าเอก วิวัฒน์ พูนพัฒน์ใน รุ่นโมเดิร์นคลาสสิก เรือสลิปสตรีม โดยกัปตันร็อด มัลคาฮี ในรุ่นไออาร์ซีครูซิง และเรือเอเชีย คาตามารันส์ เฮอริวเคนโดยกัปตันอลัน คาร์วาทิน ในรุ่นมัลติฮัลล์เรซิง ขณะที่นักกีฬาเรือใบเยาวชนระดับทีมชาติหลายรายร่วมลงแข่งขันและคว้ารางวัลในประเภทต่างๆ อาทิ กิรติ บัวลงและนาวิ ธรรมสุนทร ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศในรุ่น เลเซอร์ สแตนดาร์ดและรุ่นท๊อปเปอร์ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558

ประเภทศิลปะใบและมัลติฮัลล์

รุ่นไออาร์ซี 0 เรือวินด์ซีเกอร์ II โดยกัปตันเชราบ จีท สิงห์ จากสิงคโปร์

รุ่นไออาร์ซี 1 เรือรีไฟน์ โดยกัปตันเคนน์ อีเยียร์ส จากประเทศสิงคโปร์

รุ่นไออาร์ซี 2 เรือคาราฮู โดยกัปตันยาฮูโอะ นานาโมริ จากประเทศญี่ปุ่น

รุ่นพรีเมียร์ เรือไพน์ แปะซิฟิค โดยกัปตันอิทธิชัย ยิงศิริ จากประเทศไทย

รุ่นแบร์โอบิตชาร์เตอร์ เรืออเล็กซา โดยกัปตันอังเดรย์ โนวิกอฟ จากประเทศรัสเซีย

รุ่นโอเฟ่น ชาร์เตอร์ เรือป๊อปอาย โดยกัปตันวลาดีเมียร์ โอเลย์นี่คอฟ จากประเทศรัสเซีย

รุ่นโมเดิร์นคลาสสิก เรือราชนาวิไทย 1 โดยพันจ่าเอก วิวัฒน์ พูนพัฒน์ จากประเทศไทย

รุ่นไออาร์ซีครูซิง สลิปสตรีม โดยกัปตันร็อด มัลคาฮี จากประเทศไทย

รุ่นครูซิงคลาส เรือโมฮอว์ค โดยกัปตันโทนี ไบร์เนส จากประเทศออสเตรเลีย

รุ่นคลาสสิก เรือเซลมา โดยกัปตันเซดริก รีม็อด จากประเทศฝรั่งเศส

รุ่นไฟร์ฟลาย 850 สปอร์ต เรือทวินชาร์คส์ โดยกัปตันจอห์น นิวแฮม จากสหราชอาณาจักร

รุ่นมัลติฮัลล์เรซิ่ง เรือเอเชีย คาทามารันส์ เฮอวีรีเคน โดยกัปตันอลัน คาร์วาทิน จากประเทศไทย

รุ่นมัลติฮัลล์ครูซิง เรือมินนี โดยกัปตันโนริคาสุ อาราอิ จากประเทศญี่ปุ่น

รุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ คาทามารัน เรือซูดู 3 โดยกัปตันอลิซาเบธ สคอก จากประเทศออสเตรเลีย

ผลการแข่งขันเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส 2015 สนับสนุนการแข่งขันโดย ปตท.จำกัด (มหาชน)

รุ่นออปติมิสต์ เยาวชนชาย ศรัณวงศ์ พูนพัฒน์

รุ่นออปติมิสต์ เยาวชนหญิง ชนกชนม์ หวังสุข

รุ่นเลเซอร์สแตนดาร์ด กิรติ บัวลง

รุ่น เลเซอร์ 4.7 ชัยชนาวุฒิ ตีนาค

รุ่นท็อปปเปอร์ นาวิ ธรรมสุนทร

ผลการแข่งขันเรือใบเล็กรายการภูเก็ต ดิงกี้ ซีรีส์ 2015 สนับสนุนการแข่งขันโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รุ่นออปติมิสต์เยาวชนชาย ณัฐพงศ์ ยวงงาม จาก Phuket Youth Sailing Club

รุ่นออปติมิสต์เยาวชนหญิง กิรติการ ครองบุญ จาก NAC3SC

รุ่นเลเซอร์ ซีระพงษ์ ต่อกระโทก จาก Phuket Youth Sailing Club

เกี่ยวกับการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า

รายการแข่งขันรีกัตต้าอันทรกเกียรติแห่งเอเชีย

การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60

พรรษา และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้มีการจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนิน

การโดยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ภายใต้สโมสรเรือใบราช

วรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือและ

จังหวัดภูเก็ต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kingscup.com

สื่อมวลชนที่ต้องการภาพความละเอียดสูง สามารถล็อกอินได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

Facebook: <http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta>

Twitter: www.twitter.com/PhuketKingsCup

YouTube Channel: <http://www.youtube.com/phuketkingscup>